

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง โครงร่างผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานในสายงานนิติการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ
๑. สิบโท พิชิต ตู้อรรเทิง	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ██████████</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดฯ</u> เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในด้านบุคลากรและกฎหมาย</p> <p style="text-align: right;"><< รายละเอียด >></p>
๒. นายบรรเลง บุญเลิศ	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งยกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารหอประชุม ██████████</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดฯ</u> เรื่อง การพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ตามหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แทนกระทรวงการคลัง</p> <p style="text-align: right;"><< รายละเอียด >></p>
๓. นายดุสิต ทังสุภูติ	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ กรณีทำให้ราชการเสียหาย ██████████</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดฯ</u> เรื่อง แบบตรวจสอบการดำเนินการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพื่อกำกับตรวจสอบการพิจารณาคำร้องทุกข์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตาม กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p style="text-align: right;"><< รายละเอียด >></p>
๔. นางสาวฉิมพิกา สอนสมฤทธิ	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการจ้างเหมาชุดลอก ██████████</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดฯ</u> เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p> <p style="text-align: right;"><< รายละเอียด >></p>

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ
๕. ว่าที่ร้อยตรี นันทน์สถาพร พลายเถื่อน	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u></p> <p>เรื่อง การดำเนินคดีปกครอง กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการกระทำใด ๆ ของ ██████████ ██████████ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชน หรือพลเมืองใช้ร่วมกัน</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดฯ</u></p> <p>เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p style="text-align: right;"><< รายละเอียด >></p>